



๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สำรองและตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย และนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

อ้างอิง ๑. คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๓๖๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการเพิ่มเติม/แก้ไขการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามคำสั่งที่อ้างถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ให้แก่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ
ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล นั้น

เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงการมอบอำนาจให้เป็น
ปัจจุบัน ครบคลุม และถูกต้อง จึงขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรองการมอบอำนาจจากกระทรวง ทบวง กรม ต้นสังกัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ว่ามีการปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน หรือไม่ อย่างไร

๒. ตรวจสอบภารกิจ/ข้อความในคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่อ้างถึง ๑ - ๒ ว่าควรมีการแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร

โดยแจ้งรายละเอียดการมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : samutsakhon.moi@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ภายในวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งแนบบทฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจังหวัด
สมุทรสาครจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงคำสั่งที่อ้างถึงต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่
<http://www.samutsakhon.go.th> หัวข้อ “หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายประภัศร์ มาลากาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐-๓๔๔๒-๗๓๘๗

บัญชีการเพิ่มเติม/แก้ไขการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ส่วนราชการ.....

ลำดับ	ภารกิจ/ข้อความ	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม. ที่มอบอำนาจให้ ผวจ. จากกระทรวง ทบวง กรม	หมายเหตุ
๑	<p><u>อธิบาย</u></p> <p>๑. อำนาจที่กระทรวง ทบวง กรม ต้นสังกัด มีคำสั่งมอบอำนาจให้แก่ ผวจ. ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เช่น</p> <p>๑ จัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักที่สำนักงานจังหวัดนั้นๆ ดูแลรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการและวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p><u>อธิบาย</u></p> <p>๑. ระบุกฎหมายที่เป็นอำนาจของ ผวจ. พร้อมระบุมาตราที่ใช้ในการอ้างถึง</p> <p>๒. ระบุเลขคำสั่งและรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารที่อ้างถึงเรียงตามลำดับ</p> <p>คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน</p>	
ลำดับ	ภารกิจ/ข้อความ	แก้ไข/เพิ่มเติม/ปรับปรุง	หมายเหตุ
๑	<p><u>อธิบาย</u></p> <p>๒. ข้อความในคำสั่งจังหวัดฯ ที่ ๓๖๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐ และคำสั่งฯ ที่ ๑๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑ ที่เห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติม ในเรื่องใด อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ</p> <p>๑ เช่น ผนวก ฉ หน้า ๒๘/๓๔ อำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘</p>	<p>แก้ไขเป็น พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน</p>	